

**Biểu mẫu 20**

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO**

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học,  
năm học 2016-2017.**

STT	Nội dung	Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo			
		TS	Thạc sĩ	Đại học	Cao đẳng
I	Điều kiện tuyển sinh	Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh theo Thông tư: 57/2011/TT-BGDĐT và Quy định đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của ĐHQĐ.		Do Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo	Do Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo
II	Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện	1	10	28	1
III	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	Có ý thức trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, có phương pháp làm việc, có tư duy khoa học, biết giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong xã hội..		Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất đạo đức, chính trị. Có tinh thần học hỏi, có lòng yêu nghề, biết giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.	Có tác phong đúng mực, gương mẫu, có lòng yêu nghề, mến trẻ, tận tụy trong công tác.
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục	- Các hoạt động hỗ trợ chuyên môn ở các Tổ Bộ môn và Khoa; - Các hoạt động hội thảo hay NCKH trong ngoài trường; Khu ký túc xá cho HV ở xa...		- Phong trào Đoàn TNCS, Hội LHTN, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài trường, - Trung tâm hỗ trợ sinh viên (khu ký túc xá), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội... - Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (sân tập, nhà tập, phòng tập Gym...) - Hỗ trợ học bổng cho sinh viên từ các quỹ: hỗ trợ sinh	- Phong trào Đoàn TNCS, Hội LHTN, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài trường, - Trung tâm hỗ trợ sinh viên (khu ký túc xá), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội... - Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (sân tập, nhà tập, phòng tập Gym...) - Hỗ trợ học bổng cho sinh viên từ các quỹ: hỗ trợ sinh



*Handwritten signature or mark.*

			viên do Đoàn Thanh niên quản lý (khoảng 100 triệu/năm), học bổng ngoài ngân sách (1.3 – 1.5 tỉ/năm), học bổng khuyến khích học tập (2.5 – 3.2 tỉ/năm)	viên do Đoàn Thanh niên quản lý (khoảng 100 triệu/năm), học bổng ngoài ngân sách (1.3 – 1.5 tỉ/năm), học bổng khuyến khích học tập (2.5 – 3.2 tỉ/năm)
V	<b>Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện)</b>	<p>- Phòng học: bố trí đủ 1 lớp phòng/ buổi, được trang bị máy chiếu và các phương tiện dạy học.</p> <p>- Phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh và các phòng máy tính với trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo HV thực hành thí nghiệm và NCKH có hiệu quả. Có các Phòng thực hành chuyên đề, hội thảo.</p> <p>- Thư viện: truyền thống và điện tử</p>	<p>- Phòng học: bố trí đủ 1 lớp phòng/ buổi, được trang bị máy chiếu và các phương tiện dạy học.</p> <p>- Phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh và các phòng máy tính: trang bị đầy đủ các phương tiện thực hành, thí nghiệm đảm bảo SV thực hành thí nghiệm và NCKH có hiệu quả. Các Phòng thực hành chuyên đề dành cho việc thực hành Phương pháp dạy học đảm bảo chất lượng.</p> <p>- Thư viện: truyền thống và điện tử</p>	<p>- Phòng học: bố trí đủ 1 lớp phòng/ buổi, được trang bị máy chiếu và các phương tiện dạy học.</p> <p>- Phòng thực hành Âm nhạc: trang bị đầy đủ các phương tiện thực hành, đảm bảo SV thực hành có hiệu quả. Các Phòng thực hành chuyên đề dành cho việc thực hành Phương pháp dạy học đảm bảo chất lượng.</p> <p>- Thư viện: truyền thống và điện tử</p>
VI	<b>Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục</b>	Giảng viên và người hướng dẫn khoa học có đạo đức, tư tưởng tốt, trình độ chuyên môn đạt chuẩn: có bằng TS, TSKH, hay chức danh GS, PGS. Có đủ sức khỏe và có đóng góp trong hoạt động NCKH.	Đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu, có thời gian tự nghiên cứu nâng cao trình độ. Quản lý theo hoạt động chuyên môn và đơn vị khoa.	Đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu, có thời gian tự nghiên cứu nâng cao trình độ. Quản lý theo hoạt động chuyên môn và đơn vị khoa.
VII	<b>Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được</b>	Có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn phù hợp trong quá trình hội nhập, từng bước đạt trình độ ngoại ngữ đảm bảo yêu cầu công tác tại đơn vị.	Có kiến thức cơ bản về các ngành, chuyên ngành được đào tạo. Có kỹ năng vận dụng, thực hành, có trình độ ngoại ngữ, tin học cơ bản, đảm bảo yêu cầu trình độ chuẩn	Có kiến thức cơ bản về ngành đào tạo, có kỹ năng vận dụng kiến thức trong giảng dạy, công tác ở các trường THCS

VIII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo	Giáo viên ở các trường Trung học Phổ thông; hay chuyên viên, lãnh đạo của các Sở, Ban, Ngành. Các Viện nghiên cứu.	- Khối sư phạm: tại các trường THPT hoặc các trường trong hệ thống giáo dục VN. - Khối cử nhân khoa học: tại các cơ sở nhà nước và doanh nghiệp tư nhân phù hợp với ngành đào tạo	- Khối Sư phạm tại các trường THCS
------	--	--	--	------------------------------------

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH

